

ประกาศศาลเยาวชนและครอบครัว

จังหวัดพิษณุโลก

เรื่อง ศาลมีคำสั่งว่า นางประนอม กาญจนินทุ เป็นคนไร้ความสามารถ
และให้อยู่ในความอนุบาลของ นายจตุรงค์ กาญจนินทุ

คดีแพ่งหมายเลขดำที่ ยชพ ๕๙/๒๕๖๖

คดีแพ่งหมายเลขแดงที่ ยชพ ๙๗/๒๕๖๖

ด้วย นายจตุรงค์ กาญจนินทุ ผู้ร้อง ยื่นคำร้องขอให้ศาลมีคำสั่งว่า นางประนอม กาญจนินทุ เป็นคนไร้ความสามารถ และให้อยู่ในความอนุบาลของ นายจตุรงค์ กาญจนินทุ นั้น

ศาลได้สวนพยานหลักฐานของผู้ร้องแล้ว ผู้ร้องเป็นบุตรชอบด้วยกฎหมาย นางประนอม กาญจนินทุ บิดามารดาอยู่กินฉันสามีภริยาและจดทะเบียนสมรสกัน มีบุตร รวม ๒ คน คือ นางสาวจิตรา กาญจนินทุ และผู้ร้องซึ่งบรรลุนิติภาวะแล้ว ส่วนบิดาและมารดาของ นางประนอมถึงแก่ความตายไปก่อนแล้ว นางประนอมป่วยเข้ารับการรักษาที่ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน แพทย์วินิจฉัยโรคว่า เคยมีเลือดออกเก่าใต้เยื่อหุ้มสมองด้านขวา ปัจจุบันเป็นผู้ป่วยติดเตียง ให้อาหารทางสายยาง แขนขาเกร็ง ๒ ข้าง ไม่สามารถสื่อสารได้ ไม่สามารถตัดสินใจปฏิบัติกิจวัตรประจำวันได้หรือทำธุรกรรมได้ ต้องมีคนดูแล นางประนอมมีภูมิลำเนาอยู่บ้านเดียวกับผู้ร้องอยู่ในความดูแลของผู้ร้องที่บ้านเลขที่ ๑๐/๓ หมู่ที่ ๑๑ ตำบลหัวรอ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก นางประนอมมีที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๒๓๗๙๒ ตำบลหัวรอ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก มีกรรมสิทธิ์ร่วมกันกับนางสาวประพันธ์ มากมี นางอัมพร นพภักดิ์ และนางสาวจิตรา มากมี ซึ่งเป็นน้องสาวของนางประนอมจดทะเบียนจำนองไว้กับนางวันดี โดล ผู้ร้องและผู้มีกรรมสิทธิ์ร่วมที่ดินดังกล่าวประสงค์จะจัดการเกี่ยวกับหนี้จำนอง แต่ไม่สามารถดำเนินการได้เพราะนางประนอมไม่สามารถจัดการทรัพย์สินและทำนิติกรรมใด ๆ ได้ ขอศาลมีคำสั่งว่า นางประนอมเป็นคนไร้ความสามารถและให้อยู่ในความอนุบาลของผู้ร้อง ผู้ร้องไม่เป็นบุคคลวิกลจริตหรือบุคคลที่ศาลสั่งให้เป็นผู้เสมือนไร้ความสามารถหรือเป็นคนล้มละลาย พิเคราะห์พยานหลักฐานแล้ว พึงได้ว่านางประนอมป่วยจนไม่สามารถสื่อสารได้และไม่สามารถปฏิบัติ

กิจกรรมประจำวันหรือทำธุรกรรมได้ ต้องมีคนดูแล เห็นว่า อาการป่วยของนางประนอมเข้าลักษณะ บุคคลวิกลจริต ต้องจัดให้อยู่ในความอนุบาล ผู้ร้องเป็นบุตรชอบด้วยกฎหมายและเป็นผู้ดูแลและไม่เป็นบุคคล ต้องห้ามตามกฎหมาย สมควรให้ผู้ร้องเป็นผู้อนุบาล

จึงมีคำสั่งว่า นางประนอม กาญจนินทุ เป็นคนไร้ความสามารถ และให้อยู่ในความอนุบาลของ นายจตุรงค์ กาญจนินทุ ผู้ร้อง ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๒๘

ประกาศ ณ วันที่ ๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๖

ฉัตรพันธ์ สุวรรณโรจน์

ผู้พิพากษาอาวุโส